

ชี้ตัวเร่งเศรษฐกิจไทยฟื้น-แข่งขันตลาดโลก ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นทางออก

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมไทยในปี 2000 เป็นความหวังที่จะช่วยเร่งให้ประเทศไทยฟื้นตัวได้เร็ว เริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ส่งผลเพิ่มศักยภาพการผลิต การแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งแนวทางหลักของการปรับตัวมุ่งสู่การผลิตสินค้าในระดับกลางและสูงและเปิดตัวรับพันธมิตรทางการค้าสร้างโอกาสทางการตลาดเป็นตัวหลักของแนวทาง

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการเผชิญปัญหาในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ฝ่อมานานกว่า 10 ปีให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยอย่างมาก จากที่เคยมีตัวเลขสวยหรูไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวด้านการลงทุน การขยายตัวทางออกก็ต้องประสบกับปัญหาสภาพการชะงักทางเศรษฐกิจในปี ซึ่งผลในทันตาเห็นคือการลดลงของความต้องการกำลังซื้อทั้งในและนอกประเทศ สิ่งที่มีผลสำคัญจำเป็นต้องทำในเวลานั้นคือการลดกำลังการผลิตลงจากเดิมที่เคยทำได้เพิ่มกำลังให้เหลือเพียง 50% ซึ่งผลที่ตามมาก็คือลดการลงทุนในที่สุดก็มาสู่การลดการจ้างงาน

มาในปัจจุบันแม้ว่าหลายฝ่ายจะมีความเห็นว่าประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้ว จึงเริ่มหันมามองอุตสาหกรรมที่มีอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตที่มีอยู่ก่อนได้รับวิกฤต เช่นการผลิตสินค้าที่หลากหลายอันเนื่องมาจากการมีฐานความรู้ด้านการเกษตรที่สั่งสมมานาน นอกจากนี้ยังมี ความชำนาญในเรื่องการผลิต

เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น ให้มีความแตกต่างมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร แต่เราก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการขาดสภาพคล่องทางการเงิน การกระจุกตัวอยู่แต่ในเขตกรุงเทพฯของผู้ประกอบการทั้งหลาย ทำให้การกระจายการจ้างงานเป็นไปได้น้อย

สุวัจน์กล่าวว่าหากจะมองให้เห็นปัญหาที่แท้จริงแล้วจะพบว่ามิใช่สาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำเป็นอย่างแรก

นอกจากนี้ยังมีปัญหาของการกักตุนเงินไปใช้ผิดประเภท โดยเฉพาะในภาคเอกชนที่มีการกักตุนเงินจากต่างประเทศมาใช้เพื่อลงทุนในกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนหรือกำไรที่เห็นได้ในทันที ซึ่งอาจเป็นเพราะการไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่ทันคิดมาก่อน

เป็นการดีที่มีการขนาดไลน์ธุรกิจ แต่ก็จำเป็นต้องดูว่าเป็นธุรกิจที่ตนมีความถนัดหรือเปล่า เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอย่างมาก

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นทางออก

สุวัจน์ กล่าวว่า เมื่อมองเห็นปัญหาที่ผ่านมามาเช่นนี้แล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองหาทางออกหรือการแก้ปัญหา การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในทางออกที่คาดว่าจะส่งผลในแง่ดีโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มขีด

ความแข่งขันที่ไม่ได้มองแค่นั้นในประเทศเท่านั้น ความหวังในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มแบบยั่งยืน

ในความคิดเห็นของสุวัจน์มองว่าการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมควรมีแนวทางคือ 1. มุ่งสู่การผลิตสินค้าระดับกลางและระดับสูง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยสินค้าที่ผลิตควรเป็นสินค้าที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเพื่อให้ได้สินค้าที่มาตรฐาน มีคุณภาพแข่งขันในตลาดระดับสูงได้

2. การลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงการส่งมอบสินค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่ไม่มานั่งคอยสินค้าจากเราเจ้าเดียว แต่จะตอบรับกับสินค้าที่สามารถเข้าถึงเขาได้ก่อนใคร การจัดการในแนวทางนี้ทำได้โดยการปรับลดกระบวนการการผลิตที่ต้องผ่านหลายขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีในสินค้า

3. การสร้างพันธมิตรทางการค้าและการผลิตทั้งกับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้เป็นอย่างมากเพราะการขยายศักยภาพไปทำธุรกิจในต่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นเพื่อให้ถ่ายทอดกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นมาก่อนแล้ว

4. การกระจายการผลิตไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท เพื่อให้

เกิดความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีแหล่งจ้างงานรองรับแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปจากทอม. และที่สำคัญเพื่อการส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งของโครงสร้างครอบครัว

ทั้งนี้แนวทางการค้าเงินการค้ากล่าวว่าจะผ่านแผนงานหลักได้แก่ แผนงานปรับปรุงผลิตภาพ แผนงานยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี แผนงานการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนงานการจัดการอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงไปยังเขตที่กำหนด และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดมลพิษ

"ความเกี่ยวเนื่องของกันของแนวทางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรมที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมการผลิต การปรับโครงสร้างคาดว่าจะมีส่วนกระตุ้นให้เศรษฐกิจอื่นๆ มีการปรับตัวตามศักยภาพไปด้วย"

ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างจะเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ ใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากที่สุด รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเข้าร่วมทั้งอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการแข่งขันแต่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำ

อย่างไรก็ตาม สุวัจน์กล่าวว่าการจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งจากภาครัฐ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา หากมีการร่วมมือกันอย่างดีแล้วประเทศไทยก็จะฟื้นตัวได้เร็ววันยิ่งขึ้น ■